
SAMSTARFSNEFND SKÍÐASVÆÐA HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS

Ár 2017, þriðjudaginn 17. október var haldinn 362. fundur Samstarfsnefndar skíðasvæða 
höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var haldinn hjá Landslagi, Skólavörðustíg 11 og hófst kl. 09:00. 
Mættir:  Eva Einarsdóttir formaður, Magnús Örn Guðmundsson Seltjarnarnesi,  Björg Fenger 
Garðabæ, Anný Berglind Thorstensen Kópavogi og Kolbrún G. Þorsteinsdóttir varamaður fyrir 
Theódór Kristjánsson Mosfellsbæ.  
Jafnframt:   Magnús Árnason framkvæmdastjóri skíðasvæðanna og Einar Bjarnason rekstrarstjóri. 
Fundargerð ritaði Eva Einarsdóttir.

Þetta gerðist:

1. Til umræðu var stefnumótun skíðasvæðanna á höfuðborgarsvæðinu og hver staðan er á 
þeirri vinnu, hvaða hagsmunaaðila hefur verið rætt við og hvernig framhaldið lítur út.
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